



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เสนอแก้ไขร่างกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาด้านการเงินแก่นักเรียนทุกระดับการศึกษา		

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพัค วานจู สมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เสนอแก้ไขร่างกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำนโยบายที่จำเป็นทางการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาด้านการเงินแก่นักเรียน เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจทางการเงินได้พัฒนาขึ้น อีกทั้งมีสกุลเงินที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบดิจิทัลที่เป็นเงินเสมือนจริงอย่างหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กำลังขยายตัวเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งการศึกษาของรัฐในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นเฉพาะวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เน้นทฤษฎีเท่านั้น จึงเห็นควรขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่ความรู้ด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว มีประชาชนร่วมกันเข้าชื่อจำนวน ๑๕,๐๐๐ คน ยื่นคำร้องต่อสำนักงานทำเนียบประธานาธิบดีว่า การศึกษาวิชาว่าด้วยการเงินเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ควรกำหนดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นายซอง อินโบ ผู้ว่าการสถาบันกำกับดูแลทางการเงินแห่งเกาหลี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเหตุอาชญากรรม การฉ้อโกงทางการเงินกำลังเพิ่มขึ้น โดยมุ่งไปที่เป้าหมายกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๒๐ ปี ที่ไม่คุ้นเคยการทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้น จึงเห็นด้วยที่จำเป็นต้องส่งเสริมการเรียนการสอนทางการเงินในโรงเรียนให้มากขึ้น

นายพัค วานจู สมาชิกวุฒิสภา เห็นว่ารัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำและดำเนินนโยบายที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาวิชาว่าด้วยการเงินเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเงินในโรงเรียนให้มากขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๒๐ ปี

นายพัค วานจู สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานนโยบายพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่ากังวลกันระหว่างมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) กับวอร์เรน บัฟเฟตต์ อัจฉริยะด้านการลงทุน นั่นคือ ความรู้ด้านการเงินที่สั่งสมอันเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จผ่าน การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในช่วงแรกๆที่เรียกว่า กฎหมายการศึกษาเศรษฐศาสตร์ชาวยิว โดยเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า ๓ หมื่นเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการมุ่งส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในครอบครัวและสังคมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จึงควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงมากกว่าการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นทฤษฎี และหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการและสถาบันกำกับดูแลทางการเงินแห่งเกาหลี จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มาของข่าว:	http://www.newstnt.com/news/articleView.html?idxno=115383
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๕/๖๕
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	